



ประกาศจังหวัดชัยนาท

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจ คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ ๕๗๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ และคำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ ๔๔๕๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ปลัดจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยนาท นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาทปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ลำดับที่ ๑ ให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สอบได้ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ชั้น ๔ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดชัยนาท เลขที่ ๒๐๙ หมู่ ๖ ถนนชัยนาท - เขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ทั้งนี้ ในวันที่มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานขอให้ผู้สอบคัดเลือกได้มาพร้อมผู้ค้ำประกัน (ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างประจำ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ (ระดับ ๓ เดิม) หรือเทียบเท่าขึ้นไป และจะต้องนำบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานของรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำพร้อมสำเนา มาทำสัญญาค้ำประกันการทำงานตามแบบที่ทางราชการกำหนด) ถ้าหากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่แจ้งให้ทราบดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ โดยไม่ประสงค์จะเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานราชการตามที่ได้สอบคัดเลือกได้ และจะเรียกผู้สอบได้ในลำดับถัดไปมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวชไมพร อำไพจิตร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
แนบท้ายประกาศจังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๒	นายภาสกร คำดี
๒	๐๐๓	นายราม สุขีวะ

๐๘

.....